

Data V Tech Tự Hào Triển Khai Epicor Kinetic ERP Tích Hợp AI Tại Châu Á - Thái Bình Dương

HO CHI MINH CITY, VIETNAM, July 31, 2024 /EINPresswire.com/ -- Công ty TNHH Giải pháp [Data V Tech](#), đại diện chính thức của Tập đoàn phần mềm Epicor tại Việt Nam, tự hào giới thiệu giải pháp [Epicor Kinetic](#) ERP tiên tiến đến khách hàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hệ thống ERP thế hệ mới này, hiện được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa ngành sản xuất và chuỗi cung ứng, mang lại hiệu suất và thông tin chưa từng có.

EPICOR CÔNG BỐ DANH MỤC TÍCH HỢP KHẢ NĂNG AI VÀO QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Epicor, một trong những thương hiệu đi đầu về ERP chuyên biệt theo ngành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, đã giới thiệu danh mục Epicor

Grow mới. Bộ tích hợp này bao gồm các khả năng AI và trí tuệ kinh doanh (BI) được hỗ trợ bởi một nền tảng dữ liệu chuyên biệt, thiết kế riêng cho các ngành sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Được công bố tại hội nghị người dùng Epicor Insights 2024 ở Nashville, danh mục Epicor Grow tái định nghĩa vai trò của phần mềm ERP tích hợp AI trong ngành chuỗi cung ứng. Theo tầm nhìn của Epicor để biến đổi ERP truyền thống từ một hệ thống lưu trữ thông tin sang một hệ thống hành động, danh mục này tận dụng nhiều công nghệ AI - bao gồm AI tạo sinh, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dự đoán - để cung cấp hơn 200 trường hợp sử dụng cụ thể cho từng ngành. Những công cụ này thích ứng với môi trường ngữ cảnh của người lao động, cung cấp cho họ những thông tin và hiệu quả cần thiết để tạo ra giá trị lớn hơn.

Theo thiết kế, công nghệ ERP phối hợp và quản lý các quy trình quan trọng tại cốt lõi của một tổ chức. Epicor thấy được cơ hội tuyệt vời cho ngành chuỗi cung ứng để tận dụng lượng dữ liệu ERP



Epicor Kinetic ERP Tích Hợp AI

không lồ và áp dụng AI, không chỉ để tự động hóa các nhiệm vụ, mà còn để cho phép hệ thống suy nghĩ, học hỏi và trao quyền cho người lao động với trí tuệ cần thiết để đưa ra quyết định thông minh.

Danh mục Epicor Grow được thiết kế để tận dụng những cơ hội này, giúp các công ty đạt được các mức độ hiệu quả, đổi mới và cạnh tranh mới trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này giúp giảm bớt sự phức tạp và ma sát liên quan đến việc trích xuất và sử dụng trí tuệ từ dữ liệu tài chính và hoạt động, máy móc và cộng đồng nhà cung cấp bên ngoài.

CÁC YẾU TỐ CHÍNH CỦA DANH MỤC TÍCH HỢP

EPICOR PRISM™

Một dịch vụ AI tạo sinh đang chờ cấp bằng sáng chế được tích hợp trong Epicor Industry ERP Cloud. Nó cung cấp cho người lao động những thông tin kịp thời để đưa ra các quyết định thông minh hơn, được điều chỉnh đặc biệt với cấu trúc dữ liệu Epicor đã được phát triển qua nhiều thập kỷ đổi mới trong ngành.

EPICOR GROW AI

Công cụ này biến đổi trải nghiệm ERP với AI dễ sử dụng, thực tế và định hướng kết quả. Nó cung cấp thông tin với tốc độ và độ chính xác cao, giải quyết các thách thức cụ thể của ngành trong bối cảnh quen thuộc của các giải pháp Epicor.

EPICOR INVENTORY FORECASTING

Tận dụng phân tích dự đoán và các kịch bản "nếu thì" để quản lý hàng tồn kho với các động cơ dự báo học máy tích hợp từ việc Epicor mua lại Smart Software.

EPICOR FP&A

Khả năng lập kế hoạch và phân tích tài chính được tích hợp sâu để báo cáo tài chính dễ dàng, chính xác và toàn diện.

EPICOR GROW BI

Công nghệ không cần mã này biến đổi dữ liệu thành các hình ảnh trực quan, số liệu và bảng điều khiển thanh lịch. Nó cung cấp các cảnh báo và cho phép xuất các bản thiết kế dữ liệu đến các công cụ BI khác để có tính linh hoạt tối đa.

VỀ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DATA V TECH

Data V Tech là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp công nghệ ERP tiên tiến, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và đạt được thành công bền vững. Với sự hợp tác chặt chẽ cùng Epicor, Data V Tech cam kết mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng.

TRINH LAN PHUONG

Data V Tech Solutions Company Limited

+84 778 947 011

info@datavtech.com

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[X](#)

[LinkedIn](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/731790816>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.